



คณะกรรมการติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน

ที่ คลท. 7/2563

เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร

แขวงบางลำพูล่าง

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

6 สิงหาคม 2563

- เรื่อง ขอรบความคืบหน้าการแก้ไขรายงานขั้นสุดท้ายของการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่ระหว่างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย - ด่านพุน้ำร้อน จ. กาญจนบุรี รวมถึงขั้นตอนในการเปิดประมูลการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
- เรียน นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) (องค์การมหาชน)
- นายพีรเมศร์ วุฒิชรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) (องค์การมหาชน)
- อ้างอิง หนังสือของท่าน ที่ สพพ. 280/2563 ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2563

ตามที่ทางสำนักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) (องค์การมหาชน) ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่โครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่ระหว่างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย - ด่านพุน้ำร้อน จ. กาญจนบุรี ระยะทาง 138 กิโลเมตร โดยในด้านการสนับสนุนทางวิชาการนั้น ทาง สพพ. ได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2562 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้ทาง สพพ. ได้มีการนำเสนอร่างรายงานล่าสุดของการศึกษาดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเมียนมาร์แล้ว

ต่อมาท่านได้มีหนังสือชี้แจงเป็นเอกสารมายังคณะกรรมการติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch Coalition) ตามหนังสือที่อ้างถึง ว่ารายงานการสำรวจและออกแบบโครงการฯ นั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขใน

ขั้นตอนสุดท้ายและจะเสร็จสิ้นตรวจรับรายงานในเดือนพฤษภาคม 2563 และหากรายงานการศึกษาดังกล่าวแล้วเสร็จจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ความละเอียดดังที่ท่านทราบแล้วนั้น

คณะทำงานติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน (ETO's Watch Coalition) ขอเรียนว่าจากการตรวจสอบของคณะทำงานฯ ในขณะนี้พบว่ายังไม่มีเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของรายงานการศึกษาต่อสาธารณชนในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ของ สพพ. และเว็บไซต์โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย - ด่านพุน้ำร้อน จ. กาญจนบุรี ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ

ดังนั้น ทางคณะทำงานติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน (ETO's Watch Coalition) จึงเรียนมาเพื่อขอทราบข้อมูลและความคืบหน้าต่อโครงการดังกล่าว ดังนี้

- 1) ขอทราบว่าการจัดทำรายงานการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ อย่างไร หากเสร็จสิ้นแล้วรายงานดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับและอนุมัติรายงานของทาง สพพ. แล้วหรือไม่ อย่างไร และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีความเห็นเกี่ยวกับรายงานอย่างไร
- 2) หากรายงานดังกล่าวมีการแก้ไขเสร็จสิ้นและได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทาง สพพ. ได้เปิดเผยรายงานดังกล่าวในช่องทางใดบ้าง อย่างไร หากยังไม่มีเปิดเผยรายงานดังกล่าว ทาง สพพ. จะสามารถเปิดเผยรายงานดังกล่าวได้ในเวลาใด
- 3) หากรายงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะทำงานฯ ขอทราบข้อมูลดังกล่าวจากท่าน โดยขอให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวแก่คณะทำงานฯ จำนวน 1 ชุด เพื่อนำไปศึกษาข้อมูลต่อไป
- 4) ในการก่อสร้างโครงการนั้น ทาง สพพ. จะดำเนินการเปิดให้มีการประมูลการก่อสร้างโครงการหรือไม่ เมื่อใด และมีแผนการดำเนินการดำเนินการและขั้นตอนการเปิดประมูลการก่อสร้างโครงการอย่างไร

ทางคณะทำงานฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดตอบกลับข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารประกอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด โดยขอให้ท่านตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรมาตามที่อยู่ข้างต้น ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ศาสตราจารย์ถาวร)

ผู้ประสานงาน

คณะทำงานติดตามความรับผิดชอบต่อการลงทุนข้ามพรมแดน

(ETOs Watch Coalition)

ติดต่อเพิ่มเติม

นายธีระชัย ศาสตราจารย์ถาวร ผู้ประสานงาน ETOs Watch Coalition

หมายเลขโทรศัพท์: 0942341615

อีเมล: etoswatch@gmail.com และ teerachaisanjaroen@gmail.com